

## สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หน่วยงาน : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

นโยบาย : การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์

มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน
มาตรการที่ 4 การพัฒนา หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดบริการ ยุติการ ตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัยด้วย ยาที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย	6.ประชุมเพื่อหา แนวทางการ พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน เรื่องอนามัยการ เจริญพันธุ์สำหรับ สถาบันอุดมศึกษา (กฎหมาย, YFHS, FP, SA)	มี.ค. – ก.ค. 64	1 ครั้ง	ดำเนินการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จัดโดย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านระบบ โปรแกรม ZOOM ออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารของกรมอนามัย อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นการ ประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันการศึกษาใน ที่ประชุมมีการปรับแก้ไขเนื้อหาหลักสูตรและส่งให้ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป

### รูปภาพกิจกรรม





กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

31/05/2564

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ 0 2590 4245



วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมทรพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุม ได้รับเกียรติจาก พญ.นันทา อ่วมกุล อาจารย์จากรุวรรณ จงวนิช ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสุจริตินทร สุพรรณบุรี ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาการพยาบาล และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) เนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ข้อเสนอจากที่ประชุมจะมีการปรับแก้ไขและส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

[www.anamai.moph.go.th](http://www.anamai.moph.go.th)